

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Thống Nhất, ngày 10 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO THAM LUẬN
“Giáo xứ Bạch Lâm – xây dựng xóm đạo bình yên”

*Với phương châm “**sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc**”, thời gian qua ngoài việc tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giáo xứ Bạch Lâm đã phối hợp với chính quyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước, góp phần mình vào việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao với mô hình “Xóm đạo bình yên”.*

Kính thưa Hội nghị!

Giáo xứ Bạch Lâm được thành lập vào ngày 20-05-1955, tọa lạc trên trục đường Quốc Lộ 20, thuộc về các ấp Bạch Lâm 1 & Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh với các giáo xứ: Dốc Mơ, Kim Phát, Tân Yên, Gia Yên, Gia Phát và Đức Long. Với 1748 hộ gia đình Công giáo, 6814 giáo dân, được chia thành 05 giáo họ, cũng chính là 5 tổ sống đạo và cũng chính là 5 tổ bảo vệ ANTT. Số giáo dân so với tỷ lệ toàn dân trên địa bàn là 98,19%. Số người làm nghề kinh doanh buôn bán là 10,84%. Số người làm nghề tự do là 42,25%. Số người làm công nhân là 28,66%. Số người làm nghề chăn nuôi và trồng trọt là 17,41%. Số người làm chủ cơ sở sản xuất nhỏ là 0,84%.

Giáo xứ Bạch Lâm có đông đảo đồng bào giáo dân là công dân của xã Gia Tân 2 thuộc ấp Bạch Lâm 1 và ấp Bạch Lâm 2. Do đó: từ nhiều năm qua giáo xứ luôn đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã Gia Tân 2; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Bởi theo thư Chung của HĐGMVN năm 1980 có nói: “Chúng ta phải đồng hành với dân tộc mình, cùng chia sẻ một cộng đồng sinh mạng với dân tộc mình, vì quê hương này là nơi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để sống làm con của Người, đất nước này là lòng mẹ cưu mang chúng ta trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa, dân tộc này là cộng đồng mà Chúa trao cho chúng ta để phục vụ với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần Dân Chúa. Sự gắn bó hoà mình này đưa tới những nhiệm vụ cụ thể mà chúng ta có thể tóm lại trong hai điểm chính:
¹Tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
²Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc”.

Mô hình xóm đạo bình yên, là một mô hình được tổng hợp từ rất nhiều những mô hình khác nhau trong những năm qua mà giáo xứ Bạch Lâm đã thực hiện. Mà cốt lõi là sự kết hợp những giá trị đạo đức, văn hóa của Đạo Công giáo với những giá trị đạo đức, văn hóa dân tộc, những thói quen, những tập quán tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, theo tinh thần “Thương người như thể thương thân”, hay vắng anh em xa đã có láng giềng gần, không chỉ giúp nhau về vật chất mà còn động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau về tinh thần, “ sống tối lửa, tắt đèn có nhau”. Khi được MTTQ Việt Nam xã hướng dẫn nội quy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ban hành quyết định công nhận mô hình “ Xóm đạo bình yên”.

Để góp phần bảo đảm cho sự bình yên của xứ đạo: Giáo xứ đã hướng dẫn giáo dân thực hành đức tin tôn giáo, theo đúng giáo lý, giáo luật cũng là góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam là chung thủy, thật thà, yêu thương, chia sẻ, hòa nhã, nhường nhịn, không tham lam, vun vén cá nhân, không lấy của người làm của riêng mình. Từ đó hình thành thói quen, hình thành nhân cách con người, tránh xa tranh giành, kèn cựa, để vun đắp hạnh phúc của mình và của mọi người và toàn xã hội, đây chính là bảo đảm trật tự an toàn xã hội để mọi người cùng an tâm phát triển kinh tế. không những vậy hàng năm các vị cùng với Mặt trận, chính quyền, đoàn thể động viên, gặp gỡ, tặng quà các thanh niên trúng tuyển lên đường làm nhập ngũ vào quân đội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân cả 02 cấp xã và huyện. Tuy nhiên, đằng sau đó đời sống của người giáo dân vẫn còn có những khó khăn như: “Tệ nạn xã hội và các loại tội phạm, vẫn tồn tại, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá, ...”. Do vậy, giáo xứ đã tận dụng cơ hội sẵn có, để phát động phong trào “Toàn dân tham gia vào việc bảo vệ ANTT”. Đó là sử dụng 5 giáo họ sẵn có của giáo xứ, làm thành 5 tổ sống đạo, để sống “Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, đồng thời cũng là để nắm bắt thông tin về “những tệ nạn xã hội”, cũng như những thông tin về sai lệch về “chủ trương của nhà nước”, để kịp thời phối hợp với chính quyền các cấp ngăn chặn. Nhờ vậy, mà giáo xứ - xóm đạo luôn được an vui thờ phượng Chúa và yêu mến quê hương đất nước.

Trong việc xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao: Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vào những hướng dẫn của chính quyền, sự tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã và huyện trong việc thực hiện Chương trình xây dựng “Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao”. Giáo xứ Bạch Lâm đã vận động bà con giáo dân trong giáo xứ, tham gia đóng góp về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của xã Gia Tân 2; không chỉ có vậy, bà con giáo dân còn vừa đóng góp vừa giám sát việc huy động tiền của, công

sức, hiến đất nhân dân và các nguồn lực hỗ trợ của cấp trên để chung sức, chung lòng cùng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của xã, ngày càng phát triển. Ngoài ra, chúng tôi còn cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thường xuyên gặp gỡ trao đổi, để có được một sự thống nhất chung, dẫn đến một tiếng nói chung, giúp người giáo dân Công giáo cũng như không Công giáo hiểu được đường lối chính sách của Nhà Nước. Nhờ vậy, tất cả các con đường đã được Bê tông hóa 100%. Bà con giáo dân cũng như không giáo dân đã tham gia Bảo hiểm Y tế cũng đạt được trên 90%. Ngoài ra, chúng tôi còn vận động bà con giáo dân chương trình “sống xanh, sống sạch và sống khỏe”, nghĩa là tích cực dọn dẹp vệ sinh chung quanh nhà, đường đi, ngõ hẻm, ..., biến khu dân cư trở thành khu vực đáng sống. Nhờ vậy, năm 2014 xã Gia Tân 2 đã được UBND tỉnh công nhận là một “xã Nông thôn mới”, đặc biệt với Quyết định số: 354/UBND, ngày 30-01-2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định và công nhận xã Gia Tân 2, là một xã “nông thôn mới nâng cao”.

Sau cùng, toàn giáo xứ xây dựng xóm đạo bình yên: Để giữ vững danh hiệu “nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao”. Để có thể có được một xóm đạo bình yên, ngoài những tiêu chí ở trên, giáo xứ - xóm đạo – khu xóm, còn phải là một “xóm đạo văn minh, cử xử có văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo”. Được sự đồng thuận của UBND xã Gia Tân 2, sự đồng thuận của cha xứ và của bà con giáo dân trong giáo xứ, chúng tôi đã vận động và khuyến khích từng người, từng gia đình trong các buổi lễ, trong những buổi sinh hoạt tôn giáo theo tổ sống đạo về phương châm sống “Tốt đời - đẹp đạo”, cũng như về phương châm sống xanh sống khỏe, đặt biệt là không ngừng nâng cao cảnh giác về diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, cũng như đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, hôm nay giáo xứ Bạch Lâm trở thành mảnh đất đáng sống nhất, trở thành nơi “đất lành chim đậu”.

Đó chính là những thành quả của giáo xứ Bạch Lâm trong những năm qua. Xin kính chúc quý vị Đại biểu sức khỏe, Đại hội thành công tốt đẹp và xin chân thành cảm ơn.

XÁC NHẬN
CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ
CHỦ TỊCH

CHÁNH XỨ, GIÁO XỨ BẠCH LÂM
(ký ghi rõ họ tên)

đã ký

Hoàng Thị Kim Ngọc

Linh mục Phêrô NGÔ DUY HÒA